

Số: 1170/PGDDĐT

V/v triển khai tiêm chủng vắc xin phòng
covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên
địa bàn quận.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, THPT

Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 18974/KHLN-GDDĐT-YT-LĐTĐBXH ngày 8/11/2021 về tổ chức triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 3538/UBND-YT ngày 15/11/2021 của UBND quận Hà Đông về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn quận; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông đề nghị các trường THCS, THPT thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, lịch tiêm chủng, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển khai tiêm chủng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, cha mẹ, học sinh; phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ em trước, trong và sau khi tiêm.

2. Phối hợp trong công tác tổ chức, tại mỗi điểm trường triển khai vắc xin cho trẻ em:

+ Thống kê số lượng học sinh 12-17 tuổi theo mẫu đính kèm, gửi về email: nguyenthituyetminh_hadong@hanoi.gov.vn trước 19/11/2021.

+ Chuẩn bị bảng kiểm trước tiêm chủng, phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng (theo mẫu tại phụ lục 2 và 3 Kế hoạch liên ngành số 18974/KHLN/YT-GDDĐT-LĐTĐ-BHXH ngày 8/11/2021).

+ Bố trí địa điểm, các trang thiết bị và vật tư tiêu hao cần thiết theo hướng dẫn của Trung tâm y tế theo nguyên tắc: điểm tiêm chủng đủ rộng, đảm bảo thông thoáng; theo nguyên tắc một chiều, đảm bảo khoảng cách giữa các đối tượng tối thiểu 02 mét; các vị trí chờ tiêm đủ ghế ngồi; khu vực tiêm cũng như khu vực theo dõi sau tiêm cần có không gian riêng nhằm tránh phản ứng dây chuyền không mong muốn do tâm lý sợ tiêm của trẻ, nên bố trí tổ chức tiêm cuốn chiếu theo lớp, theo từng tổ để tránh mất trật tự, nhầm lẫn. Nắm bắt, thống kê những học sinh chưa tiêm được theo lớp sau mỗi buổi tiêm.

+ Bố trí nhân lực hỗ trợ tiêm chủng: bắt buộc phải tham gia tập huấn do Trung tâm y tế quận tổ chức về kế hoạch triển khai, nhiệm vụ thực hiện; là đầu mối liên lạc giữa y tế và gia đình; phát phiếu kê khai thông tin cho trẻ (bảng kiểm trước tiêm chủng), phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin cho cha mẹ/người giám hộ trẻ. Trong buổi tiêm chủng: rà soát danh sách, hướng dẫn trẻ cũng như cha mẹ/người giám hộ giữ trật tự, đảm bảo khoảng cách; phối hợp với nhân viên

y tế phụ trách điểm tiêm trong công tác nhập dữ liệu lên phần mềm “Nền tảng quản lý thông tin tiêm chủng covid-19” ngay trong ngày tiêm cũng như công tác thống kê, báo cáo kết quả tiêm (phối hợp với gia đình trẻ trong việc giám sát và thông báo cho y tế các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng).

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS, THPT triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên
- LD, CV PGD
- Lưu VT. /



Phạm Thị Lệ Hằng